

# Tham Gia ngày Đa Văn Hoá tại Khu 7 Caltrans

Phạm Nguyên Hanh

‘Thưa quý vị và các bạn, tôi tên là Sean Hoàng, làm việc tại Phòng Thiết Kế, và tôi không ra tranh cử chức Thống Đốc Tiểu Bang California’.

Khi giới thiệu chương trình Đa Văn Hoá của tập thể Việt Nam, câu nói đầu tiên của Sean Hoàng làm cho cả hội trường chật đầy người cười ầm lên. Hôm đó là ngày 30 tháng 9, 2003, đúng một tuần trước ngày bầu cử đặc biệt của Tiểu Bang California, bãi nhiệm Thống Đốc Gray Davis. Cuộc bầu cử này đã làm cả thế giới chú ý, có lẽ vì đó là lần đầu người dân tại đây đòi bãi nhiệm vị Thống Đốc đã làm ngân sách của tiểu bang thâm thủng 38 tỷ đô la, và số ứng viên dự tranh một chức dân cử lên đến số kỷ lục 135 người, trong đó có một người gốc Việt.

Ngày 30 tháng 9 năm nay được chọn làm ngày Đa Văn Hóa đầu tiên của Khu 7 Caltrans (Khu 7 gồm các quận hạt Los Angeles và Ventura). Khu này có hơn 2,600 nhân viên mà đa số thuộc nhiều sắc tộc. Chẳng khác nào quận hạt Los Angeles với nhiều sắc dân, tập trung ở những vùng Chinatown, Little Tokyo, Koreatown, Filipinotown, Little India, và lại còn thêm Little Saigon ở quận Cam sát ngay phía Nam. Trong Khu 7 Caltrans, nhân viên đủ các sắc

dân làm việc sát cánh nhau trong từng phòng, từng ban, đã mau chóng trở nên thân thiện với nhau.

Nhân viên thuộc nhiều sắc tộc được mời tham gia ngày Đa Văn Hoá để giới thiệu truyền thống văn hoá của sắc tộc mình. Có tất cả 9 cộng đồng tham dự: Việt Nam, Phi Luật Tân, Mỹ gốc Phi châu, Trung quốc, Mỹ gốc La tinh, Bangladesh, Ả Rập, Ấn Độ, và Iran. Còn khá nhiều sắc dân khác, như Nhật Bản, Korea, Indonesia, Egypt, Lebanon, Jordan, Palestine, Nicaragua, Kenya,... không tham dự.

Tập thể Việt Nam trong Khu 7 từ mấy năm nay được tăng cường khá hùng hậu, nhờ số các anh chị kỹ sư, kiến trúc sư, chuyên viên trẻ mới tốt nghiệp từ nhiều trường đại học tại Nam Cali. Số nhân viên gốc Việt của Khu 7 lên đến khoảng 120 người, có lẽ nhiều hơn số nhân viên gốc Việt tại các Khu khác, kể cả Khu 12, nằm ngay trong quận Cam, nơi tập trung đông đảo cư dân gốc Việt. Ban tổ chức ngày Đa Văn Hoá của tập thể gốc Việt chọn đề tài ‘A Taste from Viet-Nam’ để giới thiệu vài nét độc đáo về truyền thống và văn hoá Việt Nam. Trưởng ban tổ chức là anh Nguyễn Trần Đạt, trưởng nam của